
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๔ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์ 
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี ่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื ่นใด  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ คือ การก่อสร้างและ 
ปรับปรุงถนนในพื้นที่ การปรับปรุงสะพาน การสร้างสนามบินแห่งใหม่ในภาคเหนือ เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 
เรื่องเอกสารสิทธิที่ดิน การขุดลอกคลอง สัญญาณไฟจราจร เรื่องอาคารเรียน สิทธิบำเหน็จตกทอดข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ไฟฟ้าส่องสว่าง ปัญหากัดเซาะตลิ่ง การจ่ายเงินชดเชยค่าเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างทางรถไฟ  
การตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน เงินเยียวยาน้ำท่วม ประตูน้ำและสถานีสูบน้ำ การปรับปรุงสถานีรถไฟ การขอ
อนุมัติเพื่อใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทางเลี่ยงเมืองและ 
ทางยกระดับ การฉ้อโกงในเกมออนไลน์ มาตรการตรวจ ATK นักท่องเที ่ยวต่างชาติ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
ค่ารักษาพยาบาลครูโรงเรียนเอกชน ปัญหาจีเอพี (GAP) รับรองพืชผลเกษตร เรื่องท่อระบายน้ำ การเยียวยา
ครอบครัวทหารกรณีเรือหลวงสุโขทัยอัปปาง การขยายเขตประปา การพัฒนาบ่อน้ำพุร ้อน การขยาย 
โรงพยาบาลตำรวจไปตั้งท่ีศูนย์ฝึกตำรวจ ปัญหาค่าไฟแพง การขอใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์วิจัย ฯลฯ  
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 
 

 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
๑. กระทู้ถาม ของ นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ 

พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงคมนาคมมีแนวทางและมีการวางแผนจัดหาเส้นทางให้ประชาชน
เดินทางในช่วงเทศกาล ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน มาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ คิดอัตรา 
ค่าผ่านทางพิเศษต่าง ๆ อย่างไร 
  

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๔ 

ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม 



๒ 
 

นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบ 
ประเด็นคำตอบ คือ นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หลายหน่วยงานบูรณาการ กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ กระทรวงคมนาคม 
ดูความพร้อมการเดินทางของประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ตั้งเป้าลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุร้อยละ ๕ มีแผนการดำเนินการ ๕ เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง รณรงค์ให้ประชาชน
วางแผนล่วงหน้าเพื่อกระจายและเหลื่อมเวลาเดินทาง ลดอัตราค่าโดยสารรถ บขส. บริหารจัดการจราจร
เส้นทางถนนที่ติดขัด ให้เปิดช่องทางพิเศษขาออก ประสานกับตำรวจทางหลวงและท้องถิ่นเฝ้าระวังจุดเสี่ยง  
ใช้กล้อง CCTV ตั้งด่านตรวจรถโดยสารสาธารณะ มีด่านครอบครัวเฝ้าระวังอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ให้ขนส่ง
สาธารณะป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ และยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
บริการที่จอดรถฟรีของสนามบิน มีแอปพลิเคชันเช็คสภาพการจราจร จัดทำ QR Code แผนการดำเนินการ 
ทั้ง ๔ มิติ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ 

๒. กระทู้ถาม ของ นายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ ไปตอบ 
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม ของ นางอมรัตน์  โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 ประเด็นคำถาม คือ กรณผีู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชนแชร์ลูกโซ่ นายประสิทธิ  เจียวก๊ก เรื่องเกิด
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม กรมราชทัณฑ์ดำเนินการไปถึงไหน เกิดอะไรขึ้น เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ไม่ใส่เครื่องแบบ
และการไมเ่ข้าห้องน้ำเฉพาะสำหรับผู้ต้องหา เรื่องการทำงานในเรือนจำและการให้นักโทษใช้สิทธิเลือกตั้งได้  

นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ตอบ 
ประเด็นคำตอบ คือ กรณีนายประสิทธิ์  เจียวก๊ก หลบหนีระหว่างขึ้นศาลยุติธรรม นายประสิทธิ์ฯ  

เป็นผู้ต้องหาระหว่างพิจารณาคดี เรือนจำกลางคลองเปรมได้รับตัวเข้าไปตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
มีการนำตัวออกไปศาลกว่าร้อยครั้ง การดำเนินการในวันนั้น นำตัวนายประสิทธิ์ฯ ติดเครื่องพันธนาการออกจาก
เรือนจำไปที่ศาลอาญารัชดา ไปที่ห้องชั้นล่าง และนำตัวขึ้นไปชั้น ๙ พาเข้าห้องพิจารณา ๙๐๓ เมื่อออกจากห้อง 
นายประสิทธิ์ฯ ได้ขอผู้คุมไปเข้าห้องน้ำ (ชั้น ๙) โดยผู้คุมเฝ้าอยู่ ต่อมาผู้คุมเข้าไปดูในห้องน้ำไม่พบนายประสิทธิ์ฯ  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้คุม (นายสุวรรณ) ได้แต่งเครื่องแบบและใส่เสื้อแจ๊กเก็ตคลุม ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน  
ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ยังไม่ได้ข้อสรุป เรื่องปลดกุญแจในจุดควบคุมแดนกลาง มีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ดูแล  
กรมราชทัณฑ์จะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงสรุปส่งอธิบดี ต้องให้ความเป็นธรรม การทำงานในเรือนจำมีค่าแรง
ขั้นต่ำให้ผู้ต้องหา เรื่องการให้สิทธิผู้ต้องหาไปเลือกตั้งยังทำไม่ได้ เรื่องการแก้ปัญหา จะสร้างนิคมอุตสาหกรรม
ราชทัณฑ์ ให้ผู้ต้องหาที่เหลือโทษน้อยหรือพักโทษทำงานได้ เพ่ือไม่ให้คนยากจนกระทำความผิดอีก 
  



๓ 
 

 กระทู้ถามท่ัวไป 
๑. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี  

พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาความรับผิดชอบดูแลไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวง
ชนบท (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

๒. กระทู้ถาม ของ นายเท่าพิภพ  ลิ ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  
พรรคก้าวไกล เรื ่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื ่อนไขในการขึ ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างภาครัฐ   
(ซึ ่งเลื ่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  ถามนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ 
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม ของ นายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย  
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการรับเงินตอบแทนหรือเบี้ยหวัดเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรที่ทำงานในมหาวิทยาลัยสงฆ์  
ในพ้ืนที ่๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ถามนายกรัฐมนตรี 

๔. กระทู้ถาม ของ ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคพลังท้องถิ ่นไท เรื ่อง ขอให้เร่งรัดการขยายสนามบินและเร่งการพัฒนาสนามบินนครศรีธรรมราช 
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวภาคใต้  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

๕. กระทู้ถาม ของ นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย  
เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าและการสนับสนุนการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จังหวัดเลย  ถามรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคม 

กระทู้ถามในลำดับที่ ๓ – ๕  รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อน
การตอบกระทู้ถามท้ังสามกระทู้ดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

 
กระทูถ้ามแยกเฉพาะ 

 อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๐.๔๖–๑๑.๑๔ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายศุภชัย  โพธิ์สุ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ คือ 
 ๑. กระทู้ถาม ของ นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พรรคพลังประชารัฐ จำนวน ๒ กระทู ้คือ 
  



๔ 
 

๑) เรื่อง การย้ายเรือนจำอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ถามรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม 

ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายหรือแผนงานเพื่อย้ายสถานที่ตั ้งเรือนจำ
อำเภอปากพนัง เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมือง พัฒนาเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในอำเภอปากพนังหรือไม่  
อย่างไร กระทรวงยุติธรรมดำเนินการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ในการย้ายสถานที่ตั้งเรือนจำอ่ืน ๆ หรือไม่ 
  นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ เรือนจำปากพนัง ใช้เป็นสถานที่ควบคุมหรือบริหารจัดการผู้ต้องขัง 
มีพ้ืนที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๓๙ ตารางวา มีผู้ต้องขัง ๑,๐๐๐ คน เรือนจำทั่วประเทศ ๓๓ แห่ง มีความแออัด ทรุดโทรม 
และคับแคบ เรือนจำปากพนังอยู่ในแผนการหาสถานที่ มีที่สาธารณะ แต่ อบต.เกาะทวด แจ้งว่าการประชาคม
ในพื้นที่ไม่เห็นด้วย อบต.ท่าพญา แจ้งว่าไม่สามารถให้กรมราชทัณฑ์ใช้ประโยชน์พื้นที่ กรมธนารักษ์ไม่มีพื้นที่ว่าง  
สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ปากพนังแจ้งว่าต้องซื้อที่ดิน ซึ่งงบประมาณสร้างเรือนจำไม่มี มติ ครม. ให้ใช้ที่ดิน
ราชพัสดุ ที่สาธารณะประโยชน์หรือที่ดินอื่น ๆ ของทางราชการ เรื่องสถานที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านหน้าโกศ ตามที่
สมาชิกฯ แนะนำ กรมราชทัณฑ์ได้สำรวจอย่างไม่เป็นทางการ ทราบว่ามีราษฎรบุกรุกในพ้ืนที่ หากมีการเจรจา
กับประชาชน มีความเป็นไปได้ท่ีจะให้กรมฯ ทำแผนการดำเนินการ ต้องมีการออกแบบที่เหมาะสม 

๒) เรื ่อง การพัฒนาเชื ่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที ่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช    
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อน 
การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ   
ข้อ ๑๗๐ 

๒. กระทู้ถาม ของ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ  
พรรคเพื่อไทย จำนวน ๒ กระทู้ คือ 

๑) เรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างถนนรอบเมืองอำเภอกันทรลักษ์เพื่อเชื่อมถนนหมายเลข ๒๒๑ 
ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษผ่านอำเภอกันทรลักษ์ ถึงเชิงบันไดเขาพระวิหาร ถนนสาย ๒๐๘๕ จากอำเภอ
กันทรารมย์ถึงอำเภอกันทรลักษ์ ถนนทางหลวงชนบทจากตำบลกุดเสลา ถึงเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 
และทางหลวงชนบทจากอำเภอขุนหาญถึงเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒) เรื่อง การสร้างสะพานลอยหรืออุโมงค์ทางลอดบริเวณหน้าโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ข้ามทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ สายศรีสะเกษ – เชิงบันไดเขาพระวิหาร 

กระทู้ถามในลำดับที่ ๑) และ ๒) ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามทั้งสองกระทู้ดังกล่าวไปตอบในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

๓. กระทู ้ถาม ของ นายวรภพ  วิร ิยะโรจน์ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล เรื่อง มาตรการการแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการขนส่ง  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ 
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 



๕ 
 

๔. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี  
พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การดำเนินการจัดการบำบัดน้ำเสียในพ้ืนที่เทศบาลตำบลห้วยกระบอก  
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (ซึ ่งเลื ่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๓  
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕)  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

 เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื ่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม และ
ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

 

 
ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย คือ นายวันชัย  เจริญนนทสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี พรรคเพ่ือไทย  
ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ทีป่ระชุมรับทราบ 

๒. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไป
ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ คน  
คือ 

๑) นายยอดยิ่ง  แสนยากุล ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที ่๑๒  
พรรคพลังท้องถิ่นไท เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน นายชัชวาลล์  คงอุดม 

๒) นายสิทธิพงศ์  วงศ์เลิศศักดิ์ ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
ลำดับที่ ๑๖ พรรคพลังท้องถิ่นไท เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน นายนพดล แก้วสุพัฒน์ 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวนำ นายยอดยิ่ง  แสนยากุล และนายสิทธิพงศ์   
วงศ์เลิศศักดิ์ ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ดังนั้น ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๔๓๘ คน 

 
 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที ่๒๗ วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม 



๖ 
 

ครั้งที่ ๒๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ครั้งที ่๒๙ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๓ ครั้งดังกล่าว 

 
 

 จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ คือ 
๑. คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม 

นายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง (เรื่องร้องเรียนที่ ๓๐) ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่ 
วันที ่๒ มกราคม ๒๕๖๖ (ในระเบียบวาระท่ี ๗.๗) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมการฯ ขยายเวลาพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน 
๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ แทนตำแหน่งท่ีว่างลง 

๑ ตำแหน่ง (ในระเบียบวาระท่ี ๗.๘) 
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ เป็นกรรมาธิการ แทน นางสาวแนน บุณย์ธิดา  

สมชัย 
๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา แทนตำแหน่ง 

ที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสาคร  เกี่ยวข้อง เป็นกรรมาธิการ แทน นายอันวาร์  สาและ 
๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นาวาตรี สุธรรม  ระหงษ์ เป็นกรรมาธิการ แทน ศาสตราจารย์กนก   

วงษ์ตระหง่าน 
๕. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๒ ตำแหน่ง 

(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางวลัยพร  รัตนเศรษฐ และนายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ เป็นกรรมาธิการ  

แทน นางสาวพัชรินทร์  ซำศิริพงษ์ และนายเอกภพ  เพียรพิเศษ 
๖. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แทนตำแหน่ง 

ที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายรองรักษ์  บุญศิริ เป็นกรรมาธิการ แทน นายกฤษณ์  แก้วอยู่ 
๗. ตั ้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการความม่ันคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย 

ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๓ ตำแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายเพชรภูมิ  อาภรณ์รัตน์  นายมานพ  คีรีภูวดล และนางมัลลิกา   

บุญมีตระกูล  มหาสุข เป็นกรรมาธิการ แทน นายอัฏฐพล  โพธิพิพิธ  นายพีรเดช  คำสมุทร  และนายสาคร  
เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 



๗ 
 

๘. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการคมนาคม แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก พลตำรวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ เป็นกรรมาธิการ แทน นายคารม  
พลพรกลาง 

๙. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค  แทนตำแหน่งที่ว่างลง  
๑ ตำแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพิพัฒน์สกุล เป็นกรรมาธิการ แทน นายจิรวัฒน์  
อรัณยกานนท ์

 
 

ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕  

ได้พิจารณารับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ และประจำปี ๒๕๖๓ 
ที่ประชุมรับทราบ 

๒. รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า 
แห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นายรักษ์  วรกิจโภคาทร 
กรรมการผู้จัดการธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายเบญจรงค์  สุวรรณคีรี รองกรรมการ 
ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นางมีนา  ภัทรนาวิก และนายณัฐสิทธิ  เธียรประสิทธิ์  
ผู้แทนจากธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖ 

สมาชิกฯ อภิปรายความท้าทายของเทคโนโลยี บทบาทหน้าที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
แห่งประเทศไทย (Exim Bank) เช่น การนำโมเดลบีจีซี (BGC) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาสินเชื่อ 
EXIM Biz การจับคู่ระหว่างธุรกิจใน CLMV เรื่องการลงทุน ยอดค้างสินเชื่อในกลุ่ม CLMV และ New Frontiers  
เป็นหนี้ NPL หรือไม่ ภาวะเศรษฐกิจนำเข้าและส่งออกของไทย การวิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อมูลกับรายย่อย
หรือ SMEs เรื่องอัตราดอกเบี้ย ประเด็นเรื่องเก๊กซิมแบงก์ การปรับลดขั้นตอนของ Exim Bank และการส่งเสริม 
การส่งออกผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าในภาคเกษตร 

ที่ประชุมรับทราบ  นายรักษ์  วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า 
แห่งประเทศไทย ตอบชี้แจงผลประกอบการ Exim Bank ติดลบทำให้มีกำไร การทำ Transformation ในองค์กร  
การเป็น Regional Bank เรื ่องลูกค้า CLMV มีสินเชื ่อคงค้างสูงที ่สุดคือ ลาวและเมียนมา ประเด็น NPL  
ซ่ึง Exim Bank มี NPL ต่ำที่สุด เรื่องการให้ความสำคัญกับรายย่อย Mandate ของ Exim Bank ไม่ใช่รายย่อย 
เนื่องจากมีธนาคารเพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอีอยู่แล้ว เรื่องการทำงานร่วมกันกับ SME Development Bank 
บสย. ธ.ก.ส. โครงการ Thailand Pavilion เรื่องการปรับพอร์ตโฟลิโอ เรื่องอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ Transformation  
Loan เรื่องการเดินหน้าคิดใหม่ทำใหม่ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม  



๘ 
 

๓. ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. .... 
ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นายประทีป  ธนกิจเจริญ  

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์  พุทธาศรี และนายสุทธิพงษ์  วสุโสภาพล  
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นางสาวทิพิชา  โปษยานนท์ และนางสาวนภินทร  ศิริไทย  
ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 

สมาชิกฯ อภิปรายกรอบความคิดภาคการเมือง การพัฒนาการมีส่วนร่วมในเรื่องสุขภาพ คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์และเป้าหมายในระบบสุขภาพ ๕ ปี เรื่องข้อมูลที่ไม่อัพเดท ความไม่ชัดเจนของร่างธรรมนูญฯ  
เช่น ความหมาย ขอบเขต กระบวนการจัดทำ กรอบแนวคิด ปรัชญาและเป้าหมาย สถานะ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ปัจจัยเสี่ยง การให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนเสนอธรรมนูญฯ ต่อสภาเพ่ือทราบ โดยมีรองประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตอบชี้แจงสาระสำคัญ และได้ขอถอนร่างธรรมนูญฯ 
ดังกล่าวเพื่อนำไปปรับปรุง ซึ่งที่ประชุมยินยอมให้ถอนได้ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๑ 

 

ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ 
เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ตามลำดับ คือ 

๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื ่อง การศึกษาปรับปรุง แก้ไข กฎหมายด้านความมั่นคง  
ซึ่งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
พิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระท่ี ๔.๑) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ พลโท พงศกร  
รอดชมภู ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ และนายจำนงค์  ไชยมงคล ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการ  
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง 

เมื่อพลตำรวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ รองประธานคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ  
และที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการได้เสนอรายงาน การปรับปรุงกฎหมายความมั่นคงคือการทบทวน 
การบังคับใช้โดยคณะกรรมการ ต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิการชุมนุมโดยสงบ ต้องเป็น 
ความมั่นคงของรัฐไม่ใช่รัฐบาล คดีการเมือง กลไกคดีความมั่นคงต้องแยกจากคดีอาญา การยอมรับความเห็นต่าง  
เช่น การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ การใช้ดุลพินิจ สิทธิผู้ต้องหา โดยมีรองประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  

สมาชิกฯ อภิปรายประเด็นกฎหมาย กอ.รมน. เรื่องการพิสูจน์สัญชาติ การตั้งองค์กรสอบสวน
คดีอาญาแห่งชาติ การมีส่วนร่วมของประชาชน เรื่องแรงงานข้ามชาติ การประกาศใช้กฎอัยการศึก และบทบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญ รองประธานคณะกรรมาธิการตอบชี้แจงประเด็นกฎหมายอาญาและการอ้างรัฐธรรมนูญ ที่ปรึกษา 
คณะอนุกรรมาธิการตอบชี้แจงเรื่อง กอ.รมน. เรื่องการสวมสิทธิ การตั้งหน่วยงานใหม่ เรื่องความมั่นคงของ 
 
  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม  



๙ 
 

ประชาชน และที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการ ตอบชี้แจงเรื่องผลกระทบ ความเดือดร้อนของประชาชน
จากการบังคับใช้กฎหมาย เรื่องกฎหมายปิดปาก (SLAPP Law) เรื่องการแก้ไขมาตรา ๑๑๖  

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื ่อง การคมนาคมขนส่งทางน้ำ ซึ่งคณะกรรมาธิการ  
การคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระท่ี ๔.๒) 

เนื่องจากประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมได้มีหนังสือขอเลื่อนการพิจารณารายงานผล
การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว 

๓. รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั ้งศูนย์บำบัดยาเสพติด  
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็ จแล้ว  
(ในระเบียบวาระท่ี ๔.๓) 

พลตำรวจเอก ยงยุทธ  เทพจำนงค์ ประธานคณะกรรมาธิการ นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา  
โฆษกคณะกรรมาธิการ และนายสามารถ  เจนชัยจิตรวนิช ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ได้เสนอรายงาน  
แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เน้นเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ครอบครัว พัฒนาทักษะ 
ชีวิต ทำแผนยุทธศาสตร์และสร้างเครือข่าย มีข้อสังเกตในการจัดทำฐานข้อมูล สร้างภูมิคุ้มกัน แผนงานงบ
บูรณาการ โครงการนำร่อง การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาทักษะสมอง (EF) การปราบปรามยาเสพติด  
เพิ่มมาตรการสกัดกั้น การป้องกันแนวชายแดน การซื้อขายออนไลน์ การยึดทรัพย์ ใช้ ชรบ. การบำบัด รักษา 
ฟื้นฟู สมาชิกฯ อภิปรายแนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การทำให้ชุมชนปลอดยาเสพติด การป้องกัน
และปราบปรามเป็นระบบ การบำบัดผู้เสพ เรื่องทักษะสมอง แนวทางของประเทศเนเธอร์แลนด์ เรื่องบิ๊กดาตา 
คดียาเสพติด ประธานคณะกรรมาธิการตอบชี้แจงการแก้ปัญหาที่จริงจัง การเพิ่มเติมข้อสังเกตของสมาชิกฯ 
ในรายงาน โฆษกคณะกรรมาธิการ ตอบชี้แจงสถานที่บำบัด การให้คำปรึกษา และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ตอบชี้แจงแนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วย สารตั้งต้นยาเสพติด เรื่องการดำเนินการเร่งด่วน ด้านการป้องกัน ด้านการสกัดกั้น  
ด้านการอายัด ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการบำบัดฟ้ืนฟู และฐานข้อมูลยาเสพติด 

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
        เลิกประชุมเวลา ๑๗.๕๖ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชุม 

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข 


